



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวันที่  
5 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, thaiPBS, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ก.ค. เริ่มผ่อนคลามาตรการระยะ 5 ให้สถานบันเทิง และสถานประกอบการ เปิดให้บริการ จึงขอความร่วมมือเจ้าของกิจการและผู้ให้บริการเคร่งครัดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ดำเนินกิจการแบบ New normal หากพนักงานหรือผู้ใช้บริการมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว พร้อมย้ำคนไทยทุกคนเข้มงวดการป้องกันตัวเองให้เป็นนิสัยเพราะยังมีความเสี่ยงที่อาจกลับมาพบผู้ติดเชื้อได้อีก เนื่องจากประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้น ซึ่งสธ.เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรับมือหากเกิดระลอก 2

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, thailandplus, mcot, innnews, newtv, changmainews)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการเดินทางคือการใช้บริการห้องส้วมสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาว เน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสบ่อยเพื่อลดเสี่ยงโรคโควิด-19 ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด

### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, acnews js100) ทีวีทุกช่อง

-ศูนย์ข้อมูล Covid-19 รายงานสถานการณ์ประจำวัน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ (รวม 40 วันแล้ว) ผู้ติดเชื้อสะสม 3,185 ราย เสียชีวิตสะสม 58 รายเท่าเดิม หายป่วยแล้ว 3,066 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 61 ราย คนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 5 ก.ค. 4 เที่ยวบิน 283 ราย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากคูเวต 1 ราย เพศชาย อายุ 24 ปี ถึงไทยวันที่ 29 มิ.ย. เข้ารับการกักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้ในกทม. เริ่มป่วย 2 ก.ค. ด้วยอาการไข้ ระคายเคือง ไอ ได้กลิ่นลดลง ผลตรวจพบเชื้อ, จากสหราชอาณาจักร 1 ราย เพศหญิง อายุ 41 ปี ถึงไทย 26 มิ.ย. เข้ารับการกักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้ใน จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อ 1 ก.ค. ผลพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ, จากชูดาน 3 ราย เพศชาย อายุ 23 และ 25 ปี 2 ราย ถึงไทย 24 มิ.ย. เข้ารับการกักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้ใน จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อ 2 ก.ค. ผลพบเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, newtv, nationtv, Mcot)

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กำชับฝ่ายความมั่นคงร่วมกันดูแลความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดตลอดช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือน ก.ค. โดยย้ำให้คงเข้มงวดข่าวกับกลุ่มเสี่ยง เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด อาวุธสงครามและกลุ่มแนวคิดใช้ความรุนแรงที่แฝงตัวในพื้นที่ โดยการปฏิบัติร่วมกันในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า มีสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในความดูแลประมาณ 1,500 แห่ง ซึ่งสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปีงบการรณยมิตรเตรียมเปิดให้บริการต้นเดือน ก.ค.นี้ มีเด็กมารับบริการ 30 คน มีครูที่เลี้ยง 15 คน สัตว์ส่วนครูที่เลี้ยงเพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนด ได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการวิธีใหม่ สำหรับที่อื่นๆ ได้ทำความเข้าใจในมาตรการและคู่มือ ซึ่งส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสุ่มตรวจเป็นระยะ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มอีก 6 โรง รวมเป็น 17 โรง มีกำลังการผลิตรวม 3.5 ล้านชิ้นต่อวัน และอยู่ระหว่างเปิดโรงงานใหม่ตามการสนับสนุนของบีโอไออีก 12 โรง จะมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มอีก 7 แสนชิ้นต่อวัน คาดสิ้นเดือนก.ค. จะมีกำลังการผลิต 4.2 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งปัจจุบันกระจายไป 3 แห่ง คือ สธ. 1.8 ล้านชิ้นต่อวัน มท.รวมถึงโรงเรียน 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน ส่วนที่เหลือจะสามารถกระจายเข้าสู่ร้านขายยาและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการได้มากขึ้น ส่วนการส่งออก กกร.ได้ขยายเวลาควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยออกไปอีก 6 เดือน (ถึง 3 ก.พ. 2564) เพื่อให้มีเพียงพอใช้ในประเทศ แต่สามารถส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาตามเงื่อนไขเป็นรายๆ ไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, มติชน

-ผวจ.ขอนแก่น นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากสสจ.ขอนแก่น และป.ป.ส.ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขต

## ประเด็นข่าว

เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา

-รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม สรุปล 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมสังคมไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 19 อันดับ 1 การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ อันดับ 2 อสม.ลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านเกิดกระแสจิตอาสา อันดับ 3 การบริจาคอาหารและสิ่งของ อันดับ 4 ตู้ปันสุข อันดับ 5 การใช้สื่อ Digital ส่งกำลังใจทั้งในรูปแบบเพลง คลิป เกิดการสร้างพลังบวก อันดับ 6 ไทยยื่น 1 ในอาเซียนในการมีวินัยและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบ ทั้งการรักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย check in ใช้ระบบไทยชนะ QR code เพื่อคุมสถานการณ์ อันดับ 7 วิถีชีวิตแบบใหม่ เกิดนิสัยที่ทุกคนใช้หลักสุขศึกษามาปรับใช้เป็นวิถีชีวิต อันดับ 8 การกักตุนสินค้า อันดับ 9 การฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน อันดับ 10 ขยะจากพิษโควิด ที่ยังขาดประสิทธิภาพการจัดการ

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ต่างชาติดำรงรักษาตัวในไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, newtv.

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง Mediact and Wellness Program ซึ่งเริ่มวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า ในเฟสแรกต้องเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติรักษาต่อเนื่องกับสถานพยาบาลในไทยอยู่เดิม แต่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อรักษาโรคโควิด-19 โดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า รับเฉพาะที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ จำกัดจำนวนผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน ทั้งผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เมื่อเข้ามาแล้วต้องกักตัวใน Isolation ward ในสถานพยาบาลเดียวกันกับที่รักษาไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องมีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีก 3 ครั้ง ที่สำคัญต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด-19 ต้องมีเอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึงหลักประกันว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมีเอกสารรับรองหรือใบนัดหมายการรักษาที่สถานพยาบาลในไทย หากแผนการรักษาเสร็จสิ้นก่อน 14 วัน สถานพยาบาลต้องกักตัวผู้ป่วยและผู้ติดตามต่อจนครบ 14 วัน และตรวจยืนยันว่าไม่มีโรคโควิด-19 จึงจะอนุญาตให้ออกจากสถานพยาบาลและอาจอนุญาตให้ไปในพื้นที่ท่องเที่ยวที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องดาวน์โหลดระบบติดตามตัวหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด

#### 2.ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เตรียมเยือนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, kapook, thebangkokinsight, thaiPBS, mcot)

-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ปฏิเสธข่าว ผบ.ทบ.สหรัฐฯ จะมาเยือนไทย ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. โดยไม่มีการตรวจไวรัสโควิด-19 และไม่กักตัวตามมาตรการของ ศบค. ว่า ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ทำตามมาตรการและปฏิบัติตามระเบียบของทางการประเทศไทยทุกอย่างด้วยความยินดีและเต็มใจ คือ 1.มีใบรับรองแพทย์ Fit to fly 2.มีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดโควิด 19 ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง 3.มีกำหนดการเดินทางชัดเจน 4.มีคณะเดินทาง 6 คน 5.มีการตรวจโควิด 19 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 6.มีชุดติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ 7.จะไปสถานที่สาธารณะ เดินทางไปเฉพาะสถานที่ที่กำหนดการเท่านั้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการเดินทางทั้งหมดผ่านการอนุมัติจาก ศบค.แล้ว จึงได้กำหนดวันเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ศบค. ได้มีคำสั่งอนุญาตให้นักธุรกิจต่างชาติและแขกต่างประเทศของหน่วยราชการที่มาไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องกักตัว แต่ให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดตามกำหนดการและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, tnnthailand, sanook, kapook)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษในฐานะแขกทางการที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อของศบค.อย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกคนยินดีและพร้อมปฏิบัติตาม ทั้งนี้ คณะของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ จะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวมาจากประเทศสิงคโปร์ เป็นคณะเล็กที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่เกิน 10 คน เดินทางมาถึงวันที่ 9 และกลับในวันที่ 10 ก.ค. โดยจะตรวจเชื้อจากประเทศต้นทางและตรวจซ้ำเมื่อเดินทางถึงไทย มีเจ้าหน้าที่ของไทยติดตามใกล้ชิดและเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, workpointtoday, nationtv.)

-ศบค.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการเยือนประเทศไทยของ พล.อ.เจมส์ แมคคอลลิวล์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เล็กน้อย พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ของ สช. 3 คน และเจ้าหน้าที่ของ ศบค. 2 คน ไปกักรถขบวนติดตาม สำหรับกำหนดการเยือนภูมิภาคนี้ เริ่มจากเดินทางไปฐานทัพในเกาะกวม ต่อด้วยประเทศสิงคโปร์ ก่อนมาประเทศไทย จากนั้นจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยการเดินทางเข้าแต่ละประเทศ คณะพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของประเทศ และก่อนจะเดินทางออกจากสหรัฐฯ ได้มีการกักตัว 14 วัน เมื่อถึงประเทศปลายทางต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อที่สนามบินเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยเครื่องบินจะส่งคณะที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง และนักบินจะนำเครื่องบินไปจอดที่อุตะเภาและพักในพื้นที่เฉพาะ ตลอดวันที่ 9-10 ก.ค. ส่วนคณะจะอยู่ในพื้นที่จำกัด 3-5 ชม. รอผลตรวจก่อนเดินทางไปตามกำหนดการที่แจ้งไว้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีศบค.อนุญาตให้นักธุรกิจต่างชาติและแขกต่างประเทศของหน่วยราชการที่มาไม่เกิน 14 วันไม่ต้องกักตัว แต่ให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดตามกำหนดการ และปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนดนั้น เป็นการเอียงบาลี

## ประเด็นข่าว

เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์ให้กับผ.บ.ท.พ.สหรัฐฯ เป็นการเฉพาะ หากเรื่องดังกล่าวถูกปล่อยผ่านจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลและศบค.จงใจที่จะใช้อำนาจภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างเลือกปฏิบัติ

### 3.อสม.ถูกแจ้งจับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one 31

-ประธาน อสม. ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้งตำบล เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หลังมี อสม.กว่า 10 คน ไปเปิดจุดคัดกรองโควิด 19 ให้กับชาวบ้านที่ไปรวมตัวชุมนุม แต่ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

### 4.เปิดเวทีมวย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เป็นเวทีแรกที่กลับมาจัดการแข่งขันในรายการศึกจ้าวมวยไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ไม่มีคนดูในสนามและถ่ายทอดสดทางช่อง 3

-นายวิบูลย์ จำปาเงิน ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. กล่าวว่า ผู้ว่าการ กกท.ได้มอบหมายให้เตรียมมาตรการระยะ 2 ให้มวยไทยแข่งขัน โดยมีผู้ชมในสนาม แต่ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลังจากทำมาตรการเสร็จจะเชิญบุคคลจากสนามมวยทั้ง 7 แห่งมาประชุมหาข้อสรุปร่วมกัน และส่งให้ศบค.พิจารณา

-นายธรรมบุญ หอประเสริฐกิจ รองนายสนามมวย เวทีมวยสยามอ้อมน้อย กล่าวว่า การกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสนามได้เพียง 50 คนน้อยเกินไป เพราะทีมถ่ายทอดสดเกิน 10 คนแล้ว มีแพทย์สนามได้แค่คนเดียว ขณะที่พนักงานเปลไม่มีในคู่มือที่จัดทำไว้ ส่วนเรื่องการตีเข้าที่คู่มือระบุว่ากรรมการต้องแยกออกจากกันให้เร็วที่สุดนั้น ได้ประชุมกันแล้วมีข้อสรุปว่า ถ้าเห็นว่าถอดกันแล้วตีเข้าไม่ได้ก็ให้แยกให้เร็ว ถ้าห้ามเลยมวยเช้าจะเสียเปรียบ

### 5.การจัดการแข่งขันฟุตบอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวถึงกรณีศบค.กำหนดแนวทางในคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬา ให้การแข่งขันกีฬาอาชีพ นักกีฬาจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนการแข่งขัน ว่า สมาคมฯ จะนัดตัวแทนสโมสรในไทยลีก 1 และ 2 มาร่วมหารือแนวทางการจัดการแข่งขัน และจะเชิญตัวแทนแพทย์จากศบค. มาแนะนำแนวทางเรื่องการตรวจเชื้อด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจ ศบค.แนะนำการตรวจแบบกลุ่มพร้อมกัน 10 คน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

### 6.ปชช.กังวลโควิดลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์

-สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน์ เรื่อง “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” จำนวน 1,109 คน ระหว่างวันที่ 1-4 ก.ค. 2563 พบว่า ร้อยละ 52.93 คาดหวังว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายในสิ้นปี 2563 ร้อยละ 39.40 คิดว่าตนเองมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้โดยสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 94.77 รองลงมาคือ ล้างมือบ่อย ๆ ร้อยละ 88.19 หากสถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยากให้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด ร้อยละ 77.55 และมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 71.78

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, xinhua, JS100, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, newtv, thaiPBS, MCOT, ผจก.ออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, workpointtoday, nationweekend)

-WHO เพิ่มเติมข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเพิ่มรายละเอียดว่า WHO ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดครั้งแรกจากสำนักงานประสานงานของ WHO ในจีน ไม่ใช่จากทางจีน เมื่อ 31 ธ.ค. 2562

-อังกฤษ ยกเลิกกักตัวผู้เดินทางจาก 50 ประเทศ ยกเว้นสหรัฐฯ ด้าน นักวิทยาศาสตร์ ม.ลอนดอน เตือนว่า วัคซีน Covid-19 อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะยุติการแพร่ระบาด เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่วัคซีนจะกระจายไปถึงคนนับพันล้านทั่วโลกภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือน และอาจป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ 100%

-อียู อนุญาตให้เข้าแรมเดซิเวียร์รักษาโควิด โดยเจรจาซื้อบริษัทเดียวกับสหรัฐฯ

-สหรัฐอเมริกา นอร์ธแคโรไลนา, เซาท์แคโรไลนา, เทนเนสซี, อะแลสกา, มิสซูรี, ไอดาโฮ และแอละแบมา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่วนรัฐเท็กซัสมีผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวที่รพ.เพิ่มขึ้นจนแพทย์คนหนึ่งเรียกร้องให้ทางการสั่งล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังสั่งข้อผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดจากกิลเลียด ไชเอนเซส ในเดือนก.ค. และร้อยละ 90 ในเดือนส.ค.และก.ย. เพื่อกักตุนให้รพ. ด้าน แฟนสาวของโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ถูกชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ ไม่ติดเชื้อ โดยได้ทำการกักตัวเองและยกเลิกหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมด ขณะที่ นพ.แอนโทนี ฟอซี ผอ.สถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ไวรัสโควิด-19 อาจกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่สามารถแพร่ระบาดได้มากขึ้น

-อินเดีย พบผู้ป่วยใหม่ 22,771 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 648,315 ราย และมีแนวโน้มจะเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ตัวแรกของประเทศที่ร่วมมือ

## ประเด็นข่าว

กัณฑ์การตะ ไบโอบีเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บริษัทผู้ผลิตวัคซีนในเมืองไฮเดอราบัด ภายในวันที่ 15 ส.ค. นี้

- **ผู้นำอิหร่าน** แนะนำใครไม่สวมหน้ากากห้ามเข้าพื้นที่สาธารณะ
- **บราซิล** ประธานาธิบดีใช้สิทธิ์ยับยั้งกฎหมายบางมาตราที่บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด และเปิดให้มีการทดลองทางคลินิกของวัคซีนที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทซิโนแวค ของประเทศจีน มีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครแล้ว 9,000 คน ด้านนักวิทยาศาสตร์ของบราซิลพบร่องรอยโควิด-19 ในน้ำเสีย ตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีก่อน
- **จีน** เตรียมปิดตลาดสัตว์ปีกมีชีวิตทั้งหมดอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุข
- **ฟิลิปปินส์** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,531 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 40,336 ราย
- **ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียวยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 131 คน เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่พบผู้ป่วยเกิน 100 คน
- **ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียที่กลับมาระบาดใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 108 ราย มากที่สุดในรอบ 3 เดือน
- **ฝรั่งเศส** ศาลเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากสหภาพแรงงานและบุคลากรทางการแพทย์
- **รัสเซีย** พบผู้ติดเชื้อ 674,515 ราย มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ส่วนยอดผู้เสียชีวิตต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริง
- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 11,208,483 ราย โดยสหรัฐยังมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 2,890,588 ราย บราซิล 1,543,341 ราย รัสเซีย 674,515 ราย อินเดีย 649,889 ราย ผู้เสียชีวิตทั่วโลก 529,471 ราย รักษาหายแล้ว 6,356,170 ราย

### ทุจริตเบิกเงินสปสช.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีจะไม่เพิกเฉยกับเรื่องนี้ และได้เรียกประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองหาแนวทางเร่งด่วน หากพบความผิด คนผิดต้องถูกลงโทษ และย้ำว่าสธ.ไม่ได้มีบทบาทในการคุม สปสช.โดยตรง แต่เมื่อพบการทุจริตในแวดวงสาธารณสุขก็ต้องเร่งเข้าไปจัดการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, thailandplus, innnews, newtv, thaiPBS

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายเงินบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในคลินิก 18 แห่ง โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องของคลินิก และตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์อย่างละเอียด เพื่อส่งข้อมูลให้แก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า หากผลการตรวจสอบพบคลินิกทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณ จะเอาผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลหากพบการกระทำการหรือละเว้นการกระทำอย่างใดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาล หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล

### การบรรจุข้าราชการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์

- จดหมายจาก ลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน) อยากขอให้สธ.ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการ และให้ตรวจสอบความการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน) ว่ากระทำการโดยโปร่งใสเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งในจังหวัดที่ตนอยู่ไม่ได้รับการบรรจุประมาณ 65 ราย ด้านเจ้าของคอลัมน์ ระบุ อยากให้สธ.ชี้แจงให้ชัดเจนว่าคนที่ทำงานแล้วไม่ได้บรรจุเพราะอะไร มีการเล่นพรรคเล่นพวกหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** twitter

- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @WithDHandJae ทวิตข้อความว่า สายงานนักฟิสิกส์รังสีไม่ได้รับการบรรจุ อยากให้เห็นใจเนื่องจากทำงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของเครื่อง XRAY เพื่อให้วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

### งบประมาณรายการทรวง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

- ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท หลังจากนั้นเป็นการแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการวิสามัญฯ ก่อนส่งร่างกฎหมายกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวาระ 2 และวาระ 3 ต่อไป โดยงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง สธ. มีจำนวน 140,974 ล้านบาท

### ร้องเรียนห้ามขายเหล้า-เบียร์ ผ่านออนไลน์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ฐานเศรษฐกิจ , เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

- นายธนากร คุปต์จิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม สวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal และยังเป็น การซ้ำเติมสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ประกอบการที่ธุรกิจยังไม่ฟื้นตัว พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกร่างประกาศดังกล่าว เพราะเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

## ประเด็นข่าว

### กฎหมายอุ้มบุญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนหญิงไทยไม่ได้รับจ้างอุ้มบุญทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ แนะนำปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อได้รับการดูแลอย่างรอบด้านตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนจบกระบวนการ ทั้งนี้ การดำเนินการให้มีการตั้งครุฑแทนสามารถกระทำได้ในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปัจจุบันได้พิจารณาอนุญาตให้ตั้งครุฑแทนแล้ว 344 ราย

### วิธีแก้ง่วงขับรถทางไกล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ขอให้ยึดหลัก 5 วิธีปฏิบัติ และ 5 วิธีแก้ง่วง โดยเตรียมรถและคนให้พร้อม เน้นตรวจเช็คสภาพรถทุกส่วนก่อนออกเดินทาง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

### วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

- พ.ญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 ก.ค. ของทุกปี โดยปีนี้กรมฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย รณรงค์กิจกรรมภายใต้แนวคิด “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” แบบวิถีชีวิตแนวใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันดูแลจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน สถานประกอบการกิจการขนส่งสาธารณะ และที่พักอาศัย ให้สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี พร้อมประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดเสวนาวิชาการออนไลน์ “บทบาทของนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ COVID-19”

### ข่าวปลอมผักคาวตองรักษา มะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, Thailandplus, newtv.

- ตามที่มีการโพสต์ข้อความประเด็นผักคาวตองรักษาโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่า ผักคาวตองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด โดยเฉพาะสารประกอบในกลุ่มโพลีฟีนอล แต่ยังไม่มีความรู้ทางคลินิกที่ยืนยันว่าผักคาวตองสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ อาหารในกลุ่มพืชผักสมุนไพรแม้จะมีประโยชน์แต่ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว

### 85 องค์กรลงชื่อต้าน อี-สปอร์ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ

- คณะกรรมการสิทธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ร่วมหยุดความรุนแรงจากการใช้สื่อออนไลน์ในการเล่นเกมที่ มี 85 องค์กรร่วมลงชื่อผลักดันให้มีกฎหมายการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีประเด็นสำคัญในการห้ามจัดการแข่งขันเกมประเภท FPS รวมทั้งผลักดันการสตรีมเกมไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ยืนยันสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ต หลังถูกวิจารณ์หนักเมื่อมีชื่อองค์กรอยู่ใน 85 องค์กรที่ผลักดันให้มีกฎหมายการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน

### ดีเอสไอรับคดีพิเศษอาหารเสริม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับคดีอาหารเสริมอ้างสรรพคุณเกินจริงไว้เป็นคดีพิเศษ หลังรับเรื่องร้องเรียนจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคต้อเนื้อ ต้อกระจก และนำภาพจักษุแพทย์พร้อมบทความไปใช้ประกอบโฆษณา

### เนื้อวัวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน, workpointtoday, ไทยรัฐ, ข่าวสด, kapook, thaiPBS

- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แลกข่าวประเด็น "หลอกขายเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว" ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดหลายจังหวัด ซึ่งกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี โดยผู้บริโภครู้สึกว่ามีรสชาติและเนื้อสัมผัสผิดปกติ จึงส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เนื้อต้องสงสัย 8 ตัวอย่าง เป็นเนื้อหมูชุบเลือดวัว 7 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้เป็นตัวอย่างจากบึงกุ่ม 2 ตัวอย่าง, บางกะปิ 1 ตัวอย่าง, หนองจอก 1 ตัวอย่าง และประเวศ 1 ตัวอย่าง

### จับร้านขายยาแก้ไอผสมน้ำใบกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pattayamail

- สสจ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขยายผลจับร้านขายยาที่จำหน่ายยาแก้ไอให้กับเยาวชนเพื่อนำไปผสมกับใบกระท่อมทำ 4x100 ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้แก่ นิยมเภสัช ช.เนินพลับหวาน ร้านหอมสงวน สว่างฟ้า ช.5 ยินดีฟาร์มมาซี ช.พรประภาณมิตร 1 และเปี่ยมสุขเภสัช ช.สยามคันทรี่คลับ ยึดยาน้ำแก้ไอยี่ห้อต่างๆ กว่า 5,000 ขวด เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร้านนิคมเภสัช ร้านยินดีฟาร์มมาซี และร้านเปี่ยมสุขเภสัช จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดย

## ประเด็นข่าว

ไม่มีเภสัชกร ส่วนร้านหมอสงวน เปิดร้านขายยาโดยไม่มีใบอนุญาต

**ไข้หวัดหมู G4**

สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน แถลงกรณีวารสารวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ เผยแพร่ผลศึกษาวิจัยว่าที่มันักวิจัยในจีนค้นพบเชื้อไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่ชื่อ G4 ที่อาจกลายพันธุ์จนแพร่ระบาดจากคนสู่คนเป็นวงกว้าง และเชื่อมโยงทางพันธุกรรมกับไข้หวัดหมู สายพันธุ์ H1N1 ที่เคยระบาดช่วงปี 2552 ว่า ไวรัส G4 ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่และไม่ได้แพร่ระบาดหรือทำให้ติดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าคนหรือสัตว์ แต่สื่อขยายความเกินจริง โดย WHO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจีนศึกษาตรวจสอบไวรัส G4มาตั้งแต่ปี 2554

**โรคไข้เลือดออกกระบาดสิงคโปร์**

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

-สิงคโปร์พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย 14,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 16 คน ตั้งแต่เดือนม.ค.เป็นต้นมา โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะสูงกว่าปี 2556 ที่มีรายงานผู้ป่วยถึง 22,170 คน รัฐบาลสิงคโปร์เร่งตรวจสอบอาคารกว่า 6,900 แห่งรวมถึงพื้นที่สาธารณะ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และตั้งแต่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะเพิ่มโทษปรับเจ้าของอาคารที่ไม่สามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ของตัวเอง

**สำนักงานสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

